

Số: 22 /TCKH- NS

Thủ Thừa, ngày 06 tháng 4 năm 2020

## TỜ TRÌNH

Về việc cho chủ trương thống nhất sử dụng nguồn kinh phí tự chủ để hỗ trợ kinh phí cho cấp dưỡng các trường Mầm non- Mẫu giáo trên địa bàn huyện

Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch covid-19 & Công điện số 1665/CD-UBND ngày 31/3/2020 của UBND tỉnh Long An Về việc quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid- 16 trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Công văn số 1541/UBND-VHXXH ngày 26/2/2020 của UBND tỉnh Long An V/v tiếp tục cho trẻ em, học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học để phòng, chống dịch bệnh Covid19;

Căn cứ Quyết định số 5863/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 về việc giao dự toán thu, chi NSNN huyện Thủ Thừa năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 1584/QĐ-UBND ngày 12/3/2020 về việc điều chỉnh bổ sung quyết định số 5863/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND huyện;

Qua xem xét thẩm định ý kiến đề xuất của các trường Mầm non- Mẫu giáo trên địa bàn và Công văn số 375/PGDĐT ngày 27/3/2020 V/v hỗ trợ kinh phí cho cấp dưỡng trong thời gian tạm nghỉ phòng, chống dịch Corona. Vấn đề này, phòng Tài chính- Kế hoạch có ý kiến đề xuất như sau:

Việc chi chế độ cấp dưỡng tại các trường trước đây được lấy từ nguồn thu học phí để chi trả. Do hiện nay không thực hiện thu học phí trong thời gian học sinh tạm nghỉ học để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Dù học sinh nghỉ học nhưng cơ sở vật chất phải thường xuyên quét dọn, vệ sinh,..để đảm bảo cho việc đi học trở lại. Đồng thời, đội ngũ cấp dưỡng này là rất cần phải duy trì lâu dài về sau cho các trường, để đảm bảo tổ chức học tập cho học sinh.

Vì vậy, phòng Tài chính- Kế hoạch thống nhất theo đề xuất của các trường Mầm non- Mẫu giáo và phòng Giáo dục –Đào tạo được tiếp tục thực hiện hợp đồng với đội ngũ cấp dưỡng trên.

Nội dung công việc phân công thì các trường cần xem xét bổ sung vào hợp đồng cho phù hợp thực tế phát sinh.

Chế độ thực hiện, tùy thuộc vào mức công việc được giao bổ sung để thống nhất với người lao động và chi trả cho phù hợp.

Nguồn thực hiện: các trường rà soát lại nguồn để cân đối, đồng thời được sử dụng kinh phí hoạt động được giao trong năm (không xem xét bổ sung dự toán cho nội dung này).

Phòng Tài chính-Kế hoạch kính trình UBND huyện xem xét chấp thuận cho chủ trương thống nhất để các đơn vị có cơ sở thực hiện.

**Nơi nhận:**

- UBND huyện (b/cáo);
- UBND các xã, TT.
- Công chức phòng;
- Lưu: VT.(Lv)

**TRƯỞNG PHÒNG**



**Lê Xuân Long**